

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIUỘC**

Số: 3397/UBND-NC

V/v tăng cường đảm bảo trật tự
ATGT những tháng cuối năm 2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cần Giuộc, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, các ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn đã phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề **“*Đã uống rượu, bia không lái xe*”** của UBND huyện, góp phần kiểm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (*tai nạn giao thông xảy ra 04/05 vụ, giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2019; làm chết 04/06 người, giảm 02 người, bị thương 03/02 người, tăng 01 người*), giữ vững ổn định tình hình trật tự ATGT trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: *tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng vẫn còn tái diễn; tình trạng kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, xây dựng công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ vẫn còn xảy ra; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông ở một số địa phương còn hình thức, chưa đi vào cuộc sống của người dân.*

Trước tình hình trên, để đảm bảo tình hình trật tự ATGT và kiểm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện trong những tháng cuối năm 2020. UBND huyện yêu cầu các ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt một số mặt công tác trọng tâm sau:

1. Tiến hành kiểm điểm, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 14/02/2020 của UBND huyện Cần Giuộc về Năm an toàn giao thông 2020 trong 06 tháng đầu năm 2020, rút ra những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra giải pháp, các mặt công tác trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới để thực hiện đạt và vượt các chỉ yêu, yêu cầu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: chủ trì phối hợp Công an huyện cùng UBND các xã, thị trấn tiến hành tổng rà soát lại tất cả các tuyến đường trên địa bàn huyện, qua đó đề xuất khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông; kiến nghị điều chỉnh, lắp đặt bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ đảm bảo đúng quy định theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải về *“Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ”* có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Tiếp tục phối hợp tổ chức lập lại trật tự, giải tỏa các trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lề đường, công trình xây dựng trong hành lang an toàn giao thông. Siết chặt công tác quản lý, tăng cường kiểm tra hoạt động của các bến khách ngang sông, nhất là vào thời điểm mùa mưa, lũ, bão phải trang bị đủ và thực hiện nghiêm việc đeo phao cứu sinh bắt buộc.

3. Công an huyện: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án, Kế hoạch về phòng, chống đua xe trái phép, xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên, tụ tập chạy xe quá tốc độ, lạng lách, đánh võng trên địa bàn huyện. Huy động lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, mở các đợt cao điểm, chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, phần đường, làn đường, chờ hàng công kênh, quá khổ, quá tải, đón trả khách không đúng nơi quy định... nhất là đối với xe ô tô tải, ô tô khách; học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, gắn máy.

Tổ chức điều tiết giao thông hợp lý, bố trí lực lượng, phương tiện, kịp thời giải quyết các tình huống, sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trước, trong và sau thời điểm diễn ra các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Chủ động tham mưu, đề xuất, kiểm tra, hướng dẫn các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện mô hình “*Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học*” trên địa bàn huyện.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh huyện: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Tăng thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, cảnh báo nguy cơ gây mất an toàn và ùn tắc giao thông, khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn xe mô tô, xe máy, đò ngang.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT trên địa bàn huyện: phối hợp duy trì, nâng chất mô hình “*Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học*”; chủ động phối hợp các ngành chức năng có kế hoạch, giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, dịp nghỉ hè và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường (*tháng 9*). Đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; thực hiện cho học sinh ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: đảm bảo kinh phí theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông 2020. Hướng dẫn các ngành, đoàn thể và địa phương sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo đúng quy định hiện hành.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên: tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp về “*Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông*” gắn với chủ đề “*Đã uống rượu, bia không lái xe*”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vận động từng hội viên, đoàn viên, hộ gia đình, vận động người lớn nêu gương về văn hóa giao thông cho trẻ em. Phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp

luật về trật tự an toàn giao thông của người dân trên địa bàn nông thôn. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình về vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT, nhất là các mô hình tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hàng lang ATGT.

8. UBND các xã, thị trấn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, tập trung vào đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, công nhân, người lao động. Tiếp tục ra quân mở cao điểm sắp xếp lại trật tự đô thị, trật tự ATGT trên các tuyến giao thông trọng điểm, kiên quyết cưỡng chế, giải tỏa các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hàng lang ATGT đường bộ, đường thủy, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Tập trung chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực ATGT theo thẩm quyền được phân cấp.

Nhận được công văn này, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Long An (b/c)
- Ban ATGT tỉnh Long An (b/c);
- TTHU - TTHĐND huyện (b/c);
- CT, PCT, UBND huyện (chỉ đạo);
- Thành viên BATGT huyện (t/hiện);
- Như kính gửi (t/hiện);
- Lưu: VT, CA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh